

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2023**

-----

**1. Chủ động phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới**

Nhân mạnh, Việt Nam và thế giới vẫn chưa công bố hết dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là, cần có tâm thế chủ động, chuẩn bị tốt nhất để phòng, chống dịch hiệu quả khi dịch có phức tạp trở lại. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chủ động theo dõi sát diễn biến dịch trên phạm vi trong tỉnh, khu vực, trong nước và thế giới để có biện pháp phòng, chống kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở; đồng thời rà soát và thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đúng quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề**

Toàn tỉnh hiện có 29 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được phân bố đều ở tất cả huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó có 05 trường có nghề được đầu tư nghề trọng điểm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đang tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên với 158 ngành, nghề.

Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh hơn 140.000 học viên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt trên 52%. Tỷ lệ học viên, sinh viên trường nghề ra trường có việc làm đạt 95%. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh thất thu thuế**

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng yêu cầu trong thời gian tới cần đặt quyết tâm cao hơn trong công tác thu thuế và thu ngân sách Nhà nước, có lộ trình hằng năm để thực hiện chỉ tiêu này, trong đó chú ý đến các nguồn thu chính, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời theo quy định.

Cùng với đó, tính toán đến cơ chế, chính sách để thúc đẩy hiệu quả nguồn thu tiềm năng; quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí, bỏ sót nguồn thu từ đất công, tài sản công; cương quyết xử lý các trường hợp cố tình nợ thuế; tăng cường kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực nguy cơ cao trốn thuế để chống thất thu. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội**

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949